

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương”.

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Công báo Trung ương cho đính chính những nội dung của Thông tư liên tịch nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chánh Văn phòng

Văn Tất Thu

(*) Đăng trong Công báo số 13 + 14 ra ngày 21/4/2004 trang 12.

BỘ THỦY SẢN

CHỈ THỊ của Bộ trưởng Bộ Thủy sản số 04/2004/CT-BTS ngày 27/4/2004 về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004 - 2005 theo tinh thần Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2003, công tác sắp xếp, đổi mới

doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ đã được các cơ quan, Tổng công ty và các doanh nghiệp thuộc Bộ triển khai thực hiện: Xây dựng các Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và sắp xếp Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Thực hiện cổ phần hóa 3 doanh nghiệp nhà nước và đang triển khai các bước tiếp theo thực hiện sắp xếp lại và đổi mới các doanh nghiệp nhà nước còn lại. Tuy nhiên năm 2003 tiến độ thực hiện chuyển đổi còn chậm so với kế hoạch và so với tình hình chung cả nước. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có các nguyên nhân chủ quan đáng lưu ý là: Một số đơn vị chức năng của Bộ, các Tổng công ty và nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước về chủ trương, chính sách đổi mới doanh nghiệp nhà nước, từ đó chưa khắc phục khó khăn để quyết tâm sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý tài chính nói riêng còn nhiều bất cập, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý nợ tồn đọng. Một số đơn vị hạch toán kế toán không rõ ràng...; còn thiếu cán bộ chuyên sâu để thực hiện công tác chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa IX); tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thủy sản trong giai đoạn 2003 - 2005 (thực hiện Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 01/4/2003; Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 17/11/2003), Bộ trưởng Bộ Thủy sản yêu cầu Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Thủy sản, các Tổng công ty, Tổ công tác xây dựng Đề án Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Thủy sản (theo Quyết định số 522/QĐ-BTS ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) và các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện một số việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa IX), Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn bộ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên chức các Tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ. Xác định công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2004 - 2005 của Bộ Thủy sản, các tổ chức thuộc Bộ, các Tổng công ty và từng doanh nghiệp nhà nước, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, tư tưởng đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch sắp

xếp các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ nhằm đổi mới một cách căn bản tình hình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thủy sản.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ, các Tổng công ty và của từng doanh nghiệp. Bổ sung cán bộ chuyên trách có đủ năng lực để xử lý và giải quyết công việc.

3. Các Tổng công ty, các doanh nghiệp thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật, tập trung xử lý nợ tồn đọng và hạch toán kế toán. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất và có phương án xử lý lao động dôi dư nhằm giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

4. Các Tổng công ty, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thủy sản về sắp xếp đổi mới đối với đơn vị của mình, xây dựng tiến độ thực hiện các bước công việc và có phân công cụ thể cán bộ thực hiện theo thời hạn quy định. Các cơ quan của Bộ xử lý và trình Bộ quyết định theo thẩm quyền, đúng thời hạn.

5. Trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp cần rà soát lại và đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc kế hoạch chuyển đổi trong năm 2005 thực hiện chuyển đổi vào năm 2004. Các Tổng

công ty, các doanh nghiệp báo cáo để Bộ xem xét quyết định.

6. Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải sản Biển Đông nhanh chóng hoàn chỉnh đề án về sắp xếp 02 Tổng công ty theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 01/4/2003 và Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt là làm nòng cốt và phục vụ phát triển sản xuất khai thác biển, trước hết là phục vụ khai thác xa bờ. Đề án phải thể hiện rõ những tiêu chí để đánh giá, phân tích sâu những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các phương án thực hiện và hoàn thành Đề án báo cáo Bộ trước ngày 30/5/2004.

7. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Thủy sản ban hành quy định về nhiệm vụ từng cấp, trình tự và thời gian giải quyết công việc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tiến độ thực hiện.

8. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp, các Tổng công ty trì hoãn, không thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa IX).

Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thủy sản, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Chủ tịch Hội

đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long, Tổng công ty Hải sản Biển Đông, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển đổi sở hữu và Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Thủy sản (theo Quyết định số 522/QĐ-BTS ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Tạ Quang Ngọc

BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004 về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;